

Số: /TTBC-STTTT

Ninh Thuận, ngày tháng 02 năm 2023

THÔNG TIN
TÌNH HÌNH BÁO CHÍ TUẦN 04/2022
(Từ ngày 01/02/2023 đến ngày 06/02/2023)

A. TÌNH HÌNH TRONG TỈNH ĐƯỢC PHẢN ÁNH TRÊN BÁO CHÍ

I. BÁO, ĐÀI ĐỊA PHƯƠNG

1. Thời sự, chính trị

- Ngày 5/2, tại Công viên biển Bình Sơn (Tp. Phan Rang - Tháp Chàm), tỉnh ta tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2023. Đến dự buổi lễ có các đồng chí: Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; một số đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh.

- Ngày 3/2, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh để tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh.

- Ngày 3/2, tỉnh ta long trọng tổ chức Họp mặt Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2023). Dự buổi họp mặt có các đồng chí: Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh.

- Ngày 3/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ chủ trì phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo, tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Tại điểm cầu tỉnh ta, đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự họp.

- Ngày 3/2, đồng chí Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo dự kiến các hoạt động trong Lễ hội Nho và Vang Ninh Thuận 2023 và Lễ đón nhận Di sản quốc gia đặc biệt gồm Bàu Trúc.

- Ngày 2/2, đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ đến thăm Công ty TNHH Việt Úc Ninh Thuận, Công ty TNHH Sản xuất giống thủy sản Minh Phú.

- Ngày 1/2, đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh chủ trì họp Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022; triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

2. Văn hóa, xã hội

- Theo Ban tổ chức, Lễ hội Nho và Vang Ninh Thuận năm 2023 sẽ tổ chức trong tháng 6/2023. Ngoài thưởng thức các loại nho tươi, vang nho, ẩm thực Chăm, Raglai, hải sản...; du khách tham quan lễ hội còn được thưởng lãm quá trình làm ra sản phẩm gồm Bàu Trúc, trải nghiệm nghi thức mừng lúa mới của đồng bào Raglai, các trò chơi dân gian, tham quan hội chợ thương mại 7 tỉnh duyên hải miền Trung; thưởng thức các màn biểu diễn đặc sắc của các nghệ nhân, vũ công các dân tộc, nghệ sĩ, nhóm nhạc nổi tiếng và Hội thi nét đẹp văn hóa các dân tộc Ninh Thuận lần 2. Trong khuôn khổ lễ hội còn có các hội thảo khoa học chuyên đề về nho, vang; công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản nghệ thuật làm gốm Chăm; về Khu dự trữ sinh quyển thế giới Núi Chúa...

- Những năm qua, công tác trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh và phát triển rừng, xây dựng Ninh Thuận xanh - sạch - đẹp được các cấp, các ngành quan tâm triển khai thực hiện và đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Tỷ lệ che phủ rừng, diện tích cây xanh, vườn hoa, cây cảnh từ đô thị đến khu dân cư ngày càng tăng cao. Công tác giữ gìn môi trường sinh thái, chống lại hiệu ứng nhà kính được quan tâm đẩy mạnh. Tuy nhiên, trước biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp, khó lường, gây nhiều hậu quả nghiêm trọng; đặc biệt tình trạng phá rừng còn diễn ra thường xuyên đòi hỏi việc trồng cây, gây rừng, bảo vệ rừng, phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường sống cần được quan tâm thực hiện tích cực, mạnh mẽ hơn nữa. Do đó, trong năm 2023, theo kế hoạch toàn tỉnh sẽ trồng mới 150.000 cây xanh; riêng trong đợt phát động lần này dự kiến các địa phương, đơn vị trong tỉnh sẽ trồng và chăm sóc 12.000 cây xanh.

- Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, trong tháng 1/2023 là thời điểm các doanh nghiệp, nhà phân phối đẩy mạnh tích trữ hàng hóa, nguyên vật liệu phục vụ sản xuất phục vụ nhu cầu tết Dương lịch và tết Nguyên đán. Các cơ quan, đơn vị là thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh đã tổ chức thanh, kiểm tra và phát hiện, xử lý 115 vụ vi phạm, trong đó: Buôn bán, vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng lậu 28 vụ; gian lận thương mại 87 vụ. Tổng số tiền phạt vi phạm hành chính, truy thu thuế hơn 1,772 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng tăng cường các hoạt động phối hợp liên ngành, tập trung vào các mặt hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng vi phạm an toàn thực phẩm... góp phần ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của nhà sản xuất, doanh nghiệp kinh doanh và người tiêu dùng.

- Lễ hội đua thuyền rồng truyền thống của ngư dân vùng biển ở các xã: Phước Diêm và Cà Ná (Thuận Nam) là nét đẹp văn hóa đặc sắc được chính quyền địa phương, ngư dân quan tâm bảo tồn, giữ gìn, phát huy và được tổ chức hằng năm mỗi dịp Tết đến, xuân về. Lễ hội năm nay được ban tổ chức xây dựng kế hoạch tổ chức chu đáo với nghi thức cúng tế khai mạc, làm lễ bơi Hàu Ông trang

nghiêm và biểu diễn chương trình văn nghệ đặc sắc để thu hút đông đảo người dân và du khách đến xem cổ vũ. 4 đội đua thuyền rồng gồm: Đội Lạc Sơn và Lạc Nghiệp (xã Cà Ná), đội Lạc Tân 1 và Lạc Tân 2, 3 (xã Phước Diêm) tranh tài ở 4 lượt đua, mỗi lượt dài 600 m. Trên mỗi chiếc thuyền được treo cờ Tổ quốc, trang trí màu sắc rực rỡ, ấn tượng và chở 19 vận động viên tranh tài.

3. Kinh tế, phát triển

- Năm 2022, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự quyết tâm, nỗ lực của các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị trong tỉnh, công tác CDS đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022. Công tác tuyên truyền, đào tạo kỹ năng về CDS được quan tâm thực hiện; đã hoàn thành nền tảng dữ liệu dùng chung, triển khai tích hợp và chia sẻ dữ liệu của tỉnh. Đến nay, dịch vụ truy cập internet 3G, 4G được phủ 100%, triển khai phát sóng 5G tại 75 trạm BTS; 100% cơ quan nhà nước sử dụng dịch vụ trên hạ tầng điện toán đám mây. Công tác số hóa, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, điều hành được tập trung chỉ đạo, quyết liệt thực hiện, hoàn thành xây dựng nền tảng tích hợp dữ liệu dùng chung của tỉnh để kết nối, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu; hệ thống dịch vụ công và hành chính công đảm bảo an ninh, an toàn đủ điều kiện kết nối cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về dân cư...

- Đẩy nhanh tiến độ Dự án đường nối Tân Sơn đi ngã tư Tà Năng. Ngay đầu xuân 2023, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh đã yêu cầu các nhà thầu, đơn vị tư vấn, giám sát, thi công khẩn trương huy động nhân lực, trang thiết bị đẩy nhanh tiến độ dự án để sớm đưa vào hoạt động. Đây là dự án được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 62/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 và UBND tỉnh phê duyệt dự án tại Quyết định số 2373/QĐ-UBND ngày 22/12/2021. Dự án thực hiện từ nguồn vốn ngân sách trung ương và ngân sách địa phương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021-2025, với tổng mức đầu tư 1.494 tỷ đồng. Dự án có quy mô tổng chiều dài 62,5 km. Trong đó, đoạn qua địa bàn tỉnh Ninh Thuận 45,4 km; tỉnh Lâm Đồng 17,1 km. Tuyến đường được thiết kế cho các phương tiện vận tải có vận tốc 60 km/h.

- Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, lượng khách quốc tế đến tỉnh ta có tín hiệu khả quan ngay từ những ngày đầu năm mới 2023, cũng là điều khác biệt hoàn toàn so với năm qua. Từ ngày 29 đến mùng 8 Tết, tổng số du khách tới tham quan, nghỉ dưỡng trên địa bàn tỉnh ước đạt 98.000 lượt khách, tăng 92,1% so với cùng kỳ; trong đó khách quốc tế ước đạt 1.800 khách, tăng 172,7% so với cùng kỳ, mở ra kỳ vọng mới cho ngành Du lịch tỉnh nhà trong năm 2023.

II. BÁO TRUNG ƯƠNG VÀ NGOÀI TỈNH

1. Kinh tế phát triển

- **VietnamPlus ngày 06/02: Cần có cơ chế kết nối liên kết vùng.** Tương tự như Quảng Trị, nếu như trước đây người dân của cả nước biết đến Ninh Thuận

với những khó khăn về điều kiện tự nhiên khắc nghiệt - “Gió như phang, nắng như rang,” thì nay các nhà đầu tư trong và ngoài nước đã nhìn ra nơi đây với những điều kiện tự nhiên thuộc vào bậc nhất về phát triển năng lượng tái tạo. Giờ đây, những cánh đồng điện gió trải dài trên các dải đất của Ninh Thuận đã mang đến cho địa phương một diện mạo mới. Với 56 dự án năng lượng tái tạo, sản lượng điện năm 2022 sản xuất trên địa bàn đã đạt trên 7 tỷ KWh và đóng góp lớn cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Từ kinh nghiệm thực tế, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận Trần Quốc Nam đề xuất một số giải pháp chung cho các địa phương trong vùng, trong đó nhấn mạnh việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức và thống nhất cần được quán triệt trong hành động của cả hệ thống chính trị và nhân dân.

- **Vietnamnet ngày 05/02: Ninh Thuận định hướng phát triển năng lượng xanh làm đòn bẩy bứt phá.** Ninh Thuận tập trung vào các nhóm ngành đột phá, trụ cột với trọng tâm xây dựng tỉnh trở thành trung tâm năng lượng tái tạo của cả nước, phát triển tổ hợp điện khí, khí thiên nhiên hóa lỏng. Phát triển ngành năng lượng xanh, năng lượng tái tạo đang đóng vai trò đặc biệt quan trọng, trở thành động lực bứt phá và chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế của Ninh Thuận. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận -Trần Quốc Nam khẳng định đây là hướng đi đúng đắn, là xu thế phát triển tất yếu của tỉnh trong thời gian tới.

- **Đầu tư.vn, Kinh tế và Đô thị, Doanh nghiệp Việt Nam, Pháp luật TP Hồ Chí Minh, Vietnamfinace.vn ngày 05, 06/02: Trao quyết định đầu tư, ghi nhớ hợp tác đầu tư cho 19 dự án Vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ.** Sáng 5/2, tại Hội nghị triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Xúc tiến đầu tư Vùng được tổ chức tại TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung đã trao Giấy chứng nhận đầu tư, Quyết định chủ trương đầu tư, Biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư đối với 19 dự án của doanh nghiệp. Tổng vốn đăng ký của các dự án này là hơn 26.581 tỷ đồng và 2.691,7 triệu USD. Trong đó, các dự án về bất động sản chiếm ưu thế với 3 dự án được trao giấy chứng nhận đăng ký đầu gồm Dự án Khu đô thị mới bờ sông Dinh rộng 37 ha tại tỉnh Ninh Thuận (1.713 tỷ đồng).

- **Đại đoàn kết ngày 05/02: Ninh Thuận: Lễ hội Nho và Vang Ninh Thuận sẽ tổ chức vào tháng 6/2023.** Trong khuôn khổ lễ hội Lễ hội Nho và Vang Ninh Thuận 2023 và Lễ đón nhận Di sản quốc gia đặc biệt gồm Bàu Trúc, sẽ có các hội thảo khoa học chuyên đề về nho, vang; công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản nghệ thuật làm gốm Chăm; về Khu dự trữ sinh quyển thế giới Núi Chúa. Ngày 5/2, UBND tỉnh Ninh Thuận cho biết, dự kiến các hoạt động trong Lễ hội Nho và Vang Ninh Thuận 2023 và Lễ đón nhận Di sản quốc gia đặc biệt gồm Bàu Trúc sẽ tổ chức vào tháng 6/2023.

- **Báo Giao thông ngày 05/02: Các nhóm giải pháp phát triển vùng.** Trong đó có nhóm giải pháp thứ tư, phát triển mạnh hệ thống đô thị, đẩy mạnh

đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội vùng, nhất là hạ tầng giao thông. Phát triển hệ thống đô thị có kết cấu hạ tầng kỹ thuật, xã hội đồng bộ, hiện đại theo mô hình, tiêu chí xanh, thông minh, sinh thái, thích ứng với biến đổi khí hậu, hình thành ba tiểu vùng đô thị hóa với các đô thị trung tâm, đô thị hạt nhân, gắn với các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, trung tâm thương mại, dịch vụ. Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông vùng đồng bộ, hiện đại, kết nối nội vùng và liên vùng. Nghiên cứu đầu tư, nâng cấp các tuyến cao tốc trục ngang kết nối cửa khẩu quốc tế với cảng biển, đường sắt kết nối với Tây Nguyên, trong đó có tuyến Kon Tum - Gia Lai - Bình Định, Lâm Đồng - Ninh Thuận. Nâng cấp, nâng cao hiệu quả khai thác các cảng hàng không, cảng biển.

- **Người Lao động ngày 05/02: Phát triển nông nghiệp tích hợp, công nghệ cao.** Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan đề nghị các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ đừng ngại khó mà hãy bắt đầu phát triển nông nghiệp theo hướng tích hợp, công nghệ cao. Theo đại diện Sở NN-PTNT tỉnh Ninh Thuận, là địa phương có diện tích nông nghiệp nhỏ hẹp nên Ninh Thuận đầu tư phát triển nuôi trồng thủy sản là thế mạnh với hơn 2.400 tàu cá. Tuy nhiên, tỉnh hiện khai thác khoảng 126.000 tấn hải sản vượt kế hoạch đến năm 2025. Do đó, tỉnh không chủ trương đóng tàu lớn mà phát triển giống thủy sản với 450 cơ sở sản xuất. Tính riêng tôm giống đã sản xuất lên đến 42 tỉ con cho cả nước.

- **Dân Việt ngày 04/02: 4 tiếng ra khơi đánh bắt tôm hùm con, ngư dân Ninh Thuận kiếm tiền triệu.** Sau tết Nguyên đán Quý Mão là thời gian cao điểm để ngư dân ở Ninh Thuận đánh bắt tôm hùm con. Tôm hùm con có giá bán ổn định ở mức cao, giúp nhiều ngư dân đã kiếm được tiền triệu chỉ sau vài giờ ra khơi.

- **Báo Đầu tư.vn ngày 04/01: Sức bật từ lợi thế biển.** Các tỉnh duyên hải miền Trung đã xác định kinh tế biển là ngành mũi nhọn và khai thác biển theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững gắn với bảo vệ môi trường. Cụm liên kết ngành kinh tế biển ở Nam Trung Bộ (thuộc vùng biển và ven biển Bình Định - Phú Yên - Khánh Hòa - Ninh Thuận) với khu vực trọng điểm phát triển ở Khánh Hòa - Nam Phú Yên gắn với xây dựng thành trung tâm kinh tế biển mạnh có tầm quốc tế cao ở Đông Nam Á...

- **Lâm Đồng tv.vn ngày 04/02: Ninh Thuận: Tập trung phát triển và nâng cao chất lượng nho.** Bên cạnh nghiên cứu, mở rộng diện tích trồng các giống nho mới, thời gian qua, các cơ quan chức năng của tỉnh Ninh Thuận đã tập trung hướng dẫn nông dân sản xuất nho theo hướng Vietgap, đang triển khai ứng dụng hệ thống nhận diện tem điện tử thông minh cho “Nho Ninh Thuận” nhằm tăng hiệu quả kinh tế cho người trồng nho.

- **Báo điện tử Đảng cộng sản Việt Nam ngày 03/02: Tập trung phát triển kinh tế-xã hội với tinh thần phục hồi nhanh, phát triển bền vững.** Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tập trung phát triển kinh tế-xã hội với tinh thần phục hồi nhanh, phát triển bền vững ngay từ ngày đầu, tháng đầu của năm, giải quyết những vấn đề ách tắc, vướng mắc, tháo gỡ những vấn đề mà doanh nghiệp, nhân

dân đang gặp khó khăn; đặt nền tảng cho phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo. Thủ tướng đi thăm, chúc Tết và kiểm tra, khảo sát, làm việc tại Quảng Ngãi, Phú Yên, Nam Định, Cao Bằng, Tuyên Quang, Phú Thọ, Khánh Hòa, Hà Nội, Ninh Thuận, Nghệ An, Đồng Nai, TPHCM, Cần Thơ, trong đó thúc đẩy các dự án hạ tầng trọng điểm, nhất là giao thông. Thủ tướng cũng ban hành Chỉ thị 03/CT-TTg ngày mừng 6 Tết đôn đốc các bộ, ngành, địa phương thực hiện ngay các nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán.

- **Báo điện tử Đảng cộng sản Việt Nam ngày 03/02: Phấn đấu trở thành một trung tâm du lịch của tỉnh Ninh Thuận.** Sở hữu nhiều điều kiện thuận lợi, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải đang phấn đấu trở thành một trung tâm du lịch của tỉnh Ninh Thuận. Hiện nay, nói đến du lịch Vĩnh Hải là nói đến du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng cao cấp, điển hình là Amanoi Resort Vĩnh Hy - khu nghỉ dưỡng đắt giá và xa xỉ nhất Việt Nam; làng du lịch Vĩnh Hy và các sản phẩm du lịch hấp dẫn: lướt ván diều, lặn biển ngắm san hô, mô tô nước; di tích lịch sử cách mạng CK19; làng nghề thủ công mỹ nghệ, sinh hoạt nhạc cụ Mã La của đồng bào Raglay; khu du lịch sinh thái bãi rùa đẻ Thái An... Năm 2022, Vĩnh Hải đã đón hàng trăm nghìn lượt khách đến tham quan du lịch, tăng hàng chục nghìn lượt khách so với năm 2021.

- **Tri thức và Cuộc sống, Báo Đầu thầu ngày 03/02: Lộ các “ứng cử viên” dự án NOXH 1.100 tỷ tại Ninh Thuận.** Thông tin từ Sở Kế hoạch và Đầu tư Ninh Thuận có 03 nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án nhà ở xã hội tại Khu tái định cư Thành Hải với tổng mức đầu tư hơn 1.100 tỷ đồng. Cụ thể gồm: Công ty CP Đầu tư Bất động sản STC Golden Land; Liên danh Công ty CP Đầu tư xây dựng Lilama - Công ty CP Tập đoàn Bách Việt; Công ty TNHH 276 Ngọc Long.

- **Báo Đầu tư online ngày 02/02: Ninh Thuận điều chỉnh chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025.** UBND tỉnh Ninh Thuận vừa có quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều Chương trình Phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh đã được phê duyệt tại Quyết định số 14 ngày 9/4/2021. Cụ thể, đến năm 2025, chất lượng nhà ở toàn tỉnh Ninh Thuận về nhà ở kiên cố và nhà ở bán kiên cố đạt tỷ lệ trên 98,5% (trước đó nhà ở kiên cố khoảng 62,0%, nhà ở bán kiên cố đạt khoảng 37,2%). Tổng diện tích sàn nhà ở toàn tỉnh đạt khoảng 16.034.770 m² sàn (tăng thêm khoảng 3.577.346 m² sàn), trong đó nhà ở thương mại sẽ tăng từ 235.668 m² lên 704.368 m², giảm nhà ở xã hội từ 118.190 m² còn 89.926 m²...

- **Báo Thanh tra ngày 02/02: Niềm vui trên tuyến đường đôi Phan Rang - Tháp Chàm.** Sau hơn 2 năm thi công, tuyến đường đôi hiện đại, khang trang dẫn vào trung tâm TP Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận chính thức đi vào hoạt động. Tuyến đường không chỉ đáp ứng nguyện vọng của người dân trong việc đi lại thuận mà còn mang lại ánh sáng rực rỡ vào ban đêm tạo diện mạo cho thôn, xóm. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 500 tỷ đồng.

\- **Báo Pháp luật TP Hồ Chí Minh ngày 02/02: Đề xuất thưởng tiền cao cho các dự án giao thông vượt tiến độ.** Cơ quan chức năng đề xuất thực hiện thí

điểm cơ chế thưởng cho nhà thầu thi công vượt tiến độ tại các dự án giao thông nằm trong chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Những dự án, gói thầu dự kiến được áp dụng chế độ thưởng: Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối từ Quốc lộ 1A giao với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình và đường kết nối hai di tích quốc gia đặc biệt là đền Trần Thương (tỉnh Hà Nam); khu di tích lịch sử - văn hóa đền Trần (tỉnh Nam Định); dự án đường gom đường vào cầu Rạch Miễu 2; dự án các công trình hạ tầng thiết yếu trên địa bàn xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam và xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải (Ninh Thuận)...

- **Báo Dân Việt ngày 02/02: Dân Ninh Thuận kiếm tiền triệu mỗi ngày nhờ đánh bắt tôm hùm con.** Sáng 2/2 tại vùng biển Phú Thọ, phường Đông Hải, TP Phan Rang-Tháp Chàm (Ninh Thuận), cảnh người bán, người mua diễn ra nhộn nhịp ngay trên bờ biển. Mỗi thuyền thúng vào bờ mang theo "chiến lợi phẩm" tôm hùm con được thương lái mua ngay tại chỗ. Những ngày này, ngư dân hành nghề đánh bắt tôm hùm con tại các địa phương ven biển ở Ninh Thuận đang vui như mở hội vì mỗi chuyến ra khơi đều bắt được "lộc biển" giúp ngư dân có thêm thu nhập "khủng" cho những ngày sau tết.

- **Báo Nông nghiệp Việt Nam ngày 31/01: Viện Nha Hồ đóng góp hiệu quả cao vào sản xuất vùng khô hạn.** Thông qua các đề tài, công trình nghiên cứu phù hợp, sát với thực tế địa phương, Viện Nha Hồ đã đóng góp quan trọng cho tái cơ cấu nông nghiệp của tỉnh Ninh Thuận. Ngày 31/1, ông Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận cùng các sở, ngành tỉnh này đã đến thăm và làm việc với Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển nông nghiệp Nha Hồ (Viện Nha Hồ) về kết quả nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh... Viện Nha Hồ đã tập trung nghiên cứu phòng trừ sâu bệnh, áp dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ cao trong nhân giống. Xây dựng quy trình kỹ thuật cho các giống nho phù hợp cho sản xuất rượu vang đỏ. Bên cạnh đó, Viện cũng đã ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nho ăn tươi, góp phần tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế. Xây dựng quy trình quản lý tổng hợp ruồi đục quả và một số sâu bệnh hại chính trên cây táo tại vùng Nam Trung bộ cho hiệu quả kinh tế cao hơn hẳn so với canh tác truyền thống

- **Báo Xây dựng ngày 31/01: Chuyển công tác đặc biệt của Thủ tướng.** Thủ tướng cũng đã kiểm tra, thăm chúc Tết bà con nhân dân tại 9 điểm tái định cư; chủ trì 4 cuộc làm việc với 18 tỉnh, thành phố. Cự ly di chuyển của đoàn (cả đi và về) trên đường bộ khoảng 1.120 km, gồm các tuyến Hà Nội - Tuyên Quang khoảng 300 km, đường Vành đai 4 TPHCM khoảng 60 km, Hà Nội - Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh khoảng 350 km, Cam Ranh - Ninh Thuận khoảng 140 km, TPHCM - Đồng Nai khoảng 100 km, TPHCM - Cần Thơ - Hậu Giang khoảng 170 km. Đó là chưa kể khoảng cách di chuyển giữa các điểm đến tại mỗi địa phương và các chặng di chuyển bằng đường hàng không vào Nam ra Bắc

- **Vneconomy.vn ngày 31/01: Sức lan tỏa lớn từ các dự án hỗ trợ của UNDP đối với nông nghiệp Việt Nam.** Bộ trưởng Lê Minh Hoan cho rằng ngành nông nghiệp Việt Nam đang trong quá trình chuyển đổi, nên cần nhiều nguồn lực, kinh nghiệm quốc tế. Thành công từ các dự án hỗ trợ của UNDP đối

với nông nghiệp không phải ở quy mô mà là hiệu ứng, sức lan tỏa... Dự án này do Quỹ Khí hậu Xanh tài trợ thông qua UNDP với khoản tài chính 30,2 triệu USD viện trợ không hoàn lại, triển khai tại 5 tỉnh: Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đắk Lắk và Đắk Nông trong thời gian 5 năm từ 2021 đến 2026.

2. Văn hóa, xã hội

- **Nhân dân, Tin tức TTX Việt Nam, Dân tộc và Miền núi, Môi trường và Đô thị ngày 05/02: Ninh Thuận: Phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ.** Sáng 5/2, tại Công viên biển Bình Sơn, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý Mão năm 2023. Tết trồng cây năm nay tại tỉnh Ninh Thuận cũng là hoạt động góp phần hưởng ứng phong trào trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 31/12/2020 về tổ chức phong trào “Tết trồng cây” và tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng ngay từ đầu năm.

- **Chính phủ, Quân đội Nhân dân, VOV, Doanh nghiệp Việt Nam, Tiền phong, Pháp luật TP Hồ Chí Minh; Công dân và Khuyến học; Dân sinh, Công lý ngày 05 và 06/02: Thanh niên cả nước lên đường nhập ngũ.** Từ ngày 6 – 10/2, thanh niên trên cả nước sẽ lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2023. Ngày 7/2, có 3 tỉnh tổ chức lễ giao nhận quân gồm: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị. 24 tỉnh, thành phố tổ chức lễ giao nhận quân vào ngày 8/2 gồm: Tuyên Quang, Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, TP. HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận, Lâm Đồng.

- **Tin tức TTX Việt Nam ngày 05/02: Người nông dân Raglai chinh phục vùng đất khó.** “Trăn trở, dám đi đầu, chăm chỉ” là phương châm làm việc giúp ông Chamaléa Ninh (60 tuổi, dân tộc Raglai ở xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận) khuất phục vùng đất nghèo khó, bất lợi về thời tiết để xây dựng mô hình kinh tế tổng hợp cho hiệu quả kinh tế cao. Luôn trăn trở để cuộc sống phát triển hơn, ông Chamaléa Ninh là một trong những hộ đầu tiên ở vùng đồng bào Raglai lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái nhà. Không những đủ điện dùng cho sinh hoạt, chạt máy xay xát, hàng tháng, ông còn thu được thêm một số tiền tương đối từ bán điện dư cho công ty điện lực. Từ hai bàn tay trắng, đến nay ông Chamaléa Ninh có nguồn thu nhập ổn định. Mỗi năm, ông xuất bán khoảng 200 con gà thịt, trên 100 con heo thịt, bán các loại rau màu, trái cây, lúa, kinh doanh xay xát... thu lợi nhuận trên 250 triệu đồng/năm. Ông đã xây được nhà cửa khang trang, mua sắm đầy đủ tiện nghi, trở thành một trong những hộ gia đình khá giả nhất trong vùng đồng bào Raglai ở xã Lợi Hải.

- **Tạp chí Tri thức trực tuyến ngày 05/02: Hơn 60 trường đại học công bố thông tin tuyển sinh năm 2023.** Năm 2023, ĐH Nông Lâm TP.HCM tuyển sinh 5.005 chỉ tiêu ở cơ sở chính tại TP.HCM, phân hiệu Gia Lai và phân hiệu Ninh Thuận. Nhà trường xét tuyển đào tạo đại học, cao đẳng ngành Giáo dục

Mầm non chính quy bằng 4 phương thức là tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển; xét kết quả học tập bậc THPT (xét học bạ); xét kết quả thi tốt nghiệp THPT; xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức.

- **Vietnamnet ngày 04/02: Thanh niên cả nước nhập ngũ từ 6-10/2.** Thực hiện quyết định của Thủ tướng về việc gọi công dân nhập ngũ và quyết định của Bộ trưởng Quốc phòng về việc giao chỉ tiêu tuyển nhận công dân nhập ngũ năm 2023, từ ngày 6-10/2, thanh niên cả nước sẽ lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Ngày 8/2 có 24 tỉnh, thành phố tổ chức lễ giao nhận quân gồm: Tuyên Quang, Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận, Lâm Đồng.

- **Công an nhân dân ngày 04/02: Truy sát đối thủ trong tiệm game.** Ngày 4/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận, cho biết vừa tổng đạt quyết định khởi tố bị can và thực thi lệnh bắt tạm giam về tội danh “Giết người” đối với Nguyễn Văn Thắng (SN 2006) và Hoàng Minh Phú (SN 2007), cùng trú tại khu Phú Thọ, phường Đông Hải, TP Phan Rang – Tháp Chàm (Ninh Thuận). Cách đây hơn 8 tháng, do có mâu thuẫn từ trước nên Nguyễn Văn Thắng rủ Hoàng Minh Phú cùng một số đối tượng khác mang theo hung khí nguy hiểm đến một tiệm game ở địa bàn phường Đông Hải, TP Phan Rang – Tháp Chàm để lùng tìm đối thủ ở cùng địa phương là Nguyễn Văn Su (SN 2004) và Lê Văn Thái (SN 2003) để trả thù.

- **Chinhphu.vn ngày 04/02: Xây dựng, ban hành một loạt quy định về công chức, viên chức, tiền lương.** Về công tác tín ngưỡng, tôn giáo: Tiếp tục lấy ý kiến của các bộ, ngành liên quan để hoàn thiện 02 dự thảo Nghị định (Nghị định thay thế Nghị định số 162/2017/NĐ-CP và Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo). Đã kịp thời tham mưu lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo Bộ đến thăm, chúc Tết các chức sắc, tổ chức tôn giáo tại Hội đồng Trị sự Trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam và các địa phương, như: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Ninh Thuận, Bình Thuận, Tây Ninh, Sóc Trăng, Trà Vinh, Bắc Ninh, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Thanh Hóa...

- **Báo Nhân dân ngày 03/02: Ninh Thuận: Họp mặt kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.** Ngày 3/2, tại thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận tổ chức đoàn đến dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh, họp mặt kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng Xuân Quý Mão 2023. Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã ôn lại truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam trải qua 93 năm Ngày thành lập và lãnh đạo dân tộc ta kiên cường đấu tranh, giành thắng lợi trong công cuộc giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; bảo vệ và xây dựng Tổ quốc ngày càng văn minh, hiện đại...

- **Thông tấn xã Việt Nam ngày 03/02: Tổ chức lễ giao nhận quân trên cả nước từ ngày 6 - 10/2.** Thực hiện Quyết định số 66/QĐ-TTg ngày 4/10/2022 của

Thủ tướng Chính phủ về việc gọi công dân nhập ngũ năm 2023, Quyết định số 4205/QĐ-BQP ngày 19/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc giao chỉ tiêu tuyển nhận công dân nhập ngũ năm 2023, từ ngày 6 - 10/2/2023, thanh niên trên địa bàn cả nước sẽ lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự 2023. 24 tỉnh, thành phố tổ chức lễ giao nhận quân vào ngày 8/2 gồm: Tuyên Quang, Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận, Lâm Đồng.

- **Báo Pháp luật Việt Nam ngày 03/02: Đẩy mạnh phối hợp trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng.** Thời gian qua, công tác phối hợp Trợ giúp pháp lý (TGPL) trong hoạt động tố tụng đã được Bộ, ngành Tư pháp chú trọng thực hiện, qua đó góp phần bảo đảm tối đa tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của người được TGPL để họ sớm được tiếp cận với dịch vụ TGPL. Để tăng cường hơn nữa công tác phối hợp giữa Trung tâm TGPL với cơ quan công an giúp người bị buộc tội, bị hại, đương sự... thuộc diện được TGPL tiếp cận sớm trong giai đoạn thụ lý vụ án từ giai đoạn điều tra, Cục TGPL đang phối hợp với Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp (Bộ Công an) nghiên cứu xây dựng Chương trình người thực hiện TGPL trực trong điều tra hình sự. Một số Sở Tư pháp địa phương đã chủ động ký kết Quy chế phối hợp với Công an tỉnh ban hành Chương trình/Quy chế trực kết nối trong tố tụng hình sự như: tỉnh Quảng Trị, Bạc Liêu, Cần Thơ, Ninh Thuận, Tuyên Quang...

- **Báo Đại đoàn kết ngày 02/02: Ninh Thuận: Triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, công tác Mặt trận năm 2023.** Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; vận động nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội. Ông Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận chủ trì cuộc họp. Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 như: Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; vận động nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội.

- **An ninh Thủ Đô, Kinh tế Sài Gòn online, Báo Tổ quốc ngày 02/02: 25 cộng đồng dân tộc sẽ tham gia ngày hội “Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc”.** Ngày hội “Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc” sẽ diễn ra từ ngày 11 đến ngày 12-2 tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam (thị xã Sơn Tây, Hà Nội). Ngày hội có sự tham gia của hơn 200 người đến từ 25 cộng đồng dân tộc ở 14 tỉnh, thành phố đại diện cho các dân tộc, vùng miền. Chương trình năm nay có sự góp mặt của 60 người dân tộc Thái (Sơn La), 30 người dân tộc Chăm Balamôn (Ninh Thuận), 30 người dân tộc Thổ (Thanh Hoá).

- **Báo Công an nhân dân, Báo Thanh niên ngày 02/02: Đi bộ cùng con gái, người cha bất ngờ nhảy cầu mất tích.** Đang đi bộ cùng con gái trên cầu Ninh Chữ bắc qua cửa biển Khánh Hội - Đầm Nại ở huyện Ninh Hải (Ninh Thuận), người đàn ông bất ngờ leo qua lan can cầu nhảy xuống cửa biển rồi mất tích. Nguồn tin từ Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an tỉnh Ninh Thuận chiều 2/2 cho biết, tổ công tác của đơn vị này vẫn đang phối hợp với Lữ đoàn Đặc công 5 thuộc Binh chủng Đặc công – Bộ Quốc phòng cùng Bộ đội biên phòng tỉnh Ninh Thuận và nhiều người dân địa phương tiếp tục tìm kiếm dấu tích người đàn ông nhảy cầu Ninh Chữ.

- **Báo Tiền phong ngày 01/02: Cánh đồng đất sét kỳ lạ.** Mấy trăm năm nay, cánh đồng Paley Hamu Trok luôn là nơi cung cấp đất sét duy nhất cho người dân thị trấn Phước Dân (huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận) tạo nên những sản phẩm gốm Bàu Trúc nổi tiếng. Mỗi lần đất sét được người dân lấy đi thì cánh đồng này lại trôi lên nguồn đất sét mới.

- **Báo Dân Việt ngày 01/02: Sóng lớn gây sạt lở bờ biển, uy hiếp đường đi bộ ven biển Bình Sơn ở Ninh Thuận.** Sóng lớn dâng cao liên tục đánh mạnh vào bờ làm sạt lở và hư hỏng bờ biển thuộc tuyến đường đi bộ ven biển Bình Sơn ở TP Phan Rang-Tháp Chàm (Ninh Thuận). Trong đó, khu vực công cộng ở cuối tuyến đường nối từ đường Yên Ninh xuống biển bị sóng đánh sạt lở nặng nhất. Tại đây, nền móng, đất cát đã bị cuốn trôi hình thành nên các hố sâu, hàm ếch. Nhiều miếng bê tông, nền gạch công trình đường đi bộ đã bị xói vào chân móng có thể đổ sụp bất cứ khi nào. Việc này gây tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho du khách và người dân đến vui chơi tắm biển.

- **Báo Công an Nhân dân, Báo Dân Việt, vov.vn ngày 01/02: “Điều hâu” sa lưới khi đột nhập nhà dân cắp vàng bạc, trang sức.** Công an TP. Phan Rang-Tháp Chàm nhận được tin báo của chị P.T.D trú tại khu phố 1 phường Mỹ Hải về việc bị kẻ gian đột nhập vào nhà rồi cạy kết sắt lấy đi nhiều tài sản có giá trị. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự - kinh tế - ma túy công an TP. Phan Rang-Tháp Chàm đã xác định đối tượng thực hiện hành vi trên là Nguyễn Trần Minh Thiên và bắt giữ.

- **Báo Dân Việt ngày 31/01: Ngư dân Ninh Thuận hối hả ra khơi đón "lộc" biển sau Tết.** Sáng 31/1 (tức mùng 10 Tết Quý Mão), tại Cảng cá Đông Hải, TP. Phan Rang-Tháp Chàm (Ninh Thuận), các hoạt động trao đổi mua bán hải sản vẫn diễn ra nhộn nhịp như thời điểm trước Tết. Trên các tàu cá, ngư dân địa phương đang tất bật chuẩn bị ngư lưới cụ, lương thực lên tàu thuyền để chuẩn bị ra khơi dài ngày với chuyến đánh bắt hải sản đầu năm mới. Ai cũng hy vọng, với quyết tâm bám biển, khai thác hải sản đúng luồng sẽ mang về nhiều thắng lợi.

- **Báo Giác ngộ Online ngày 31/01: Ninh Thuận: Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh cầu an, triển khai Phật sự đầu năm Quý Mão.** Sáng 29-1 (mùng 8 Tết Quý Mão), Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh cùng chư tôn đức toàn tỉnh vân tập đến chùa Sùng Ân (TP. Phan Rang - Tháp Chàm) dâng nén tâm hương cầu nguyện cho đất nước được trù phú, nhân dân được sống an no, hạnh phúc. Ban Thường trực Ban Trị sự họp mặt đầu năm, chúc Tết và trao

đổi, triển khai một số hoạt động Phật sự trọng tâm trong thời gian tới như tổ chức Phật đản, An cư kiết hạ, xây dựng tòa hành chánh GHPGVN tỉnh...

- Báo Công an Nhân dân ngày 31/01: “Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc” tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam. Hoạt động điểm nhấn là chương trình “Bài ca Mừng Đảng quang vinh - Mừng xuân đất nước”, lãnh đạo Đảng, Nhà nước chúc Tết đồng bào các dân tộc; các hoạt động hưởng ứng Tết trồng cây - Đòi đòi nhớ ơn Bác Hồ và lễ hội mùa xuân; tái hiện Lễ hội đền tháp (Lễ Katê) của dân tộc Chăm tỉnh Ninh Thuận; giới thiệu trích đoạn nghi thức “Chạm đồ ho” của đồng bào Thổ tỉnh Thanh Hoá; giới thiệu Di sản văn hoá phi vật thể “Nghệ thuật Xoè Thái” của tỉnh Sơn La.

- Báo Thanh niên ngày 31/01: Phần nộ xe khách ‘thi nhau’ chạy ngược chiều trên quốc lộ: Quá xem thường luật! Vụ việc được xác định xảy ra vào khoảng 12 giờ ngày 28.1.2023 trên Quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận. Theo hình ảnh được camera hành trình gắn trên một ô tô con ghi lại, thời điểm nói trên, ô tô này đang lưu thông trên Quốc lộ 1. Khi đến khu vực huyện Ninh Hải, tài xế nhiều phen phải "hú vía" khi phát hiện phía trước xuất hiện hàng loạt xe khách giương nệm cố tình chạy ngược chiều, bất chấp đoạn đường này có dải phân cách cứng.

B. UBND TỈNH CHỈ ĐẠO XỬ LÝ CÁC THÔNG TIN TỪ BÁO CHÍ

Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản số 327/UBND-KTTH ngày 05/02/2023 chỉ đạo Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang – Tháp Chàm kiểm tra, khắc phục tình trạng sạt lở tại tuyến đường đi bộ ven biển Khu du lịch Ninh Chữ - Bình Sơn theo phản ánh của Báo Dân Việt ngày 01/02/2023: “Sóng lớn gây sạt lở bờ biển, uy hiếp đường đi bộ ven biển Bình Sơn ở Ninh Thuận”. Báo cáo kết quả thực hiện và đề xuất các công việc liên quan cho UBND tỉnh trước ngày 11/02/2023.

C. PHẢN HỒI THÔNG TIN CỦA CÁC NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG, ĐƠN VỊ

D. MỘT SỐ NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN TẬP TRUNG CÁC CHỦ ĐỀ TUẦN TỚI

1. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền việc thực hiện các Nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh; Tuyên truyền đậm nét các hoạt động kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2023).

2. Tuyên truyền việc triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 của các cấp ủy, chính quyền, địa phương. Quyết định số 30/QĐ-UBND ngày 17/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2023.

3. Tuyên truyền các sự kiện chính trị nổi bật, các ngày lễ lớn của đất nước và của tỉnh: 110 năm Ngày sinh đồng chí Huỳnh Tấn Phát (15/02/1913-15/02/2023); 50 năm Ngày ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (23/01/1973-23/01/2023); 68 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam

(27/02); và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, chính sách có hiệu lực từ ngày 01/01/2023 và các sự kiện quan trọng khác.

4. Tuyên truyền nhiệm vụ quốc phòng – an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; tuyên truyền công tác giao nhận quân năm 2023 tại các địa phương trong tỉnh; Tuyên truyền đúng định hướng của Đảng và Nhà nước về tình hình biển, đảo gắn với phát triển kinh tế biển của địa phương.

5. Tiếp tục tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác tiêm chủng vắc xin phòng, chống dịch Covid-19; tuyên truyền phản ánh, lên án các hủ tục, tập quán lạc hậu, tệ nạn xã hội, hành vi vi phạm pháp luật về an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội tại các địa phương trong tỉnh./.

Nơi nhận:

- Bí thư và Phó Bí thư TT Tỉnh ủy;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Các sở, ban, ngành, địa phương;
- Các cơ quan Báo chí TW+ĐP trên địa bàn tỉnh;
- Lưu: LĐ Sở, VT, TTBCXB.

GIÁM ĐỐC

Đào Xuân Kỳ